



bangkokbiznews.com

# กรุงเทพธุรกิจ

Date :

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 หน้า 13

ต่อจากหน้า > 16

## ผู้ร่าง

ด้านมี 5 อันดับ คือ 1.โทรทัศน์ 2.แบตเตอรี่แห่ง 3.โทรศัพท์มือถือ 4.ตู้เย็น และ 5.หลอดไฟ และจากการหารือกับผู้ผลิตจากญี่ปุ่น เกาหลี อเมริกา และยุโรป เห็นด้วยกับกฎหมายนี้ แต่ก็ต้องการเตรียมความพร้อมในหลายด้าน ส่วนผู้จัดทำนายและผู้ประกอบการไซเคิลในประเทศนั้นก็เห็นด้วยเช่นกัน และพร้อมขยายการลงทุนหากมีการใช้กฎหมายจริง” ดร.สุจิตรา กล่าว

ด้าน ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการกล่าวด้วยว่า การยกร่างกฎหมายฉบับนี้เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วที่ได้มาตรฐานและเกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมของผู้เกี่ยวข้อง **ดีรัฐ-เอกชนเป็นคณะกรรมการกลาง**

ดร.ปเนต กล่าวว่า นอกจากนี่ยังเป็นการสนับสนุนให้มีการคัดแยกและรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว และให้มีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วอย่างไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการถอดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่ แต่ทั้งนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้จะไม่ครอบคลุมการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการของเสียจากสารกัมมันตรังสี และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศเพื่อการส่งออก

ส่วนประเด็นการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษนั้น ดร.ปเนต กล่าวว่า จะมีการจัดตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว โดยจะมีการกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมทั้งจากภาครัฐและเอกชน

## จัดทำบัญชีสินค้าควบคุม

ดร.ปเนต กล่าวอีกว่า คณะกรรมการชุดนี้จะให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือดำเนินการในเรื่องใดๆ เพื่อปฏิบัติการตามร่าง พ.ร.บ.นี้ พร้อมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบการกำหนดประเภทผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จะถูกควบคุม และพิจารณาอนุมัติแผนความรับผิดชอบที่เสนอโดยผู้ผลิตและผู้นำเข้า เป็นต้น

ส่วนหน้าที่การขึ้นทะเบียนของผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้จำหน่ายนั้น ดร.ปเนต กล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดว่าจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมควบคุมมลพิษที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยให้ยกเว้นการขึ้นทะเบียนในกรณีที่เป็นผู้จำหน่ายรายย่อย (กำไรสุทธิ) ไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี

หากไม่ขึ้นทะเบียนตามกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และจะต้องเสนอแผนความรับผิดชอบภายในวันที่ 31 ธ.ค.ของทุกปี หากไม่ได้นำเสนอแผนการจัดการผลิตภัณฑ์ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และหากไม่ได้รายงานข้อมูลปริมาณจัดจำหน่ายหรือรายงานข้อมูลเท็จจริง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

## จัดผู้ผลิตนำกลับมารีไซเคิล

เขากล่าวว่า ส่วนเป้าหมายการจัดการระยะยาวนั้นให้รัฐมนตรีกำหนดเป้าหมายที่ผู้ผลิตแต่ละรายต้องเก็บรวบรวมกลับมารีไซเคิลในแต่ละปี โดยให้มีการประกาศเป้าหมายในปีที่ 5 นับตั้งแต่มีกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ และการกำหนดเป้าหมายอาจคิดจากสัดส่วนน้ำหนักหรือปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วที่เก็บรวบรวมได้อ่อนน้ำหนักผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายย้อนหลังสอง

ปี ซึ่งหากไม่สามารถเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายที่กำหนด ต้องระวางโทษไม่เกิน 200,000 บาท

ดร.ปเนต กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ คือ 1.พ.ร.บ.สาธารณสุข เพราะประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายการจัดการขยะอย่างจริงจัง โดยระบุไว้ว่า ให้การจัดการขยะมูลฝอย เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบทบัญญัตินี้ ระบุว่า เก็บและกำจัดเท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึงการคัดแยกประเภทขยะแต่อย่างใด แต่ขยะภายในครัวเรือนเป็นแค่เศษอาหาร กระดาษ เศษผ้า จึงทำให้มองไม่เห็น